

Số: 1363/SYT-KHTC

Quảng Nam, ngày 16 tháng 8 năm 2019

V/v thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ Sản – Nhi tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Sở Y tế nhận được Công văn số 1185/SKHĐT-TĐDA ngày 14/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ Sản – Nhi tỉnh Quảng Nam. Về việc này Sở Y tế có ý kiến như sau:

Bệnh viện Phụ Sản – Nhi tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam và sát nhập khoa Sản của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, hình thành một bệnh viện chuyên sâu về Sản – Nhi.

Cơ sở hạ tầng, các thiết bị y tế hiện có của Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Quảng Nam chủ yếu là các thiết bị chuyên khoa Nhi được trang bị từ năm 2004 từ nguồn tài trợ của tổ chức KOICA và từ nguồn TPCP giai đoạn 2009-2015, riêng thiết bị chuyên khoa Sản chưa có. Do đầu tư đã lâu, đến nay hầu hết các trang thiết bị này đã cũ, hư hỏng không sử dụng được. Đồng thời do thời gian đầu tư kéo dài nên các thiết bị thiếu tính đồng bộ.

Được sự quan tâm của cấp có thẩm quyền, Bệnh viện được đầu tư xây dựng mới Khối sản, khối nhi, khối kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống thang máy và các thiết bị phụ trợ với quy mô 300 giường bệnh. Tuy nhiên dự án chỉ có cấu phần xây dựng, không đầu tư mua sắm trang thiết bị Y tế nên khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thì hai khối nhà mới không có thiết bị y tế, đặc biệt là các phòng mổ chưa được trang bị các trang thiết bị cần thiết. Khi công trình đi vào hoạt động sẽ không đảm bảo sự vận hành của bệnh viện sẽ gây lãng phí đầu tư, không phát huy hết hiệu quả đầu tư của dự án. Vì vậy việc đầu tư trang thiết bị Y tế cho Bệnh viện Phụ Sản - Nhi là hết sức cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển của Bệnh viện trong giai đoạn 2019-2021.

Qua xem xét hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ Sản – Nhi tỉnh Quảng Nam kèm theo Tờ trình số 25/TTr-BVPSN ngày 08/8/2019 của Bệnh viện Phụ Sản – Nhi tỉnh Quảng Nam, Sở Y tế thống nhất với nội dung đề xuất đầu tư của Bệnh viện.

Trên đây là ý kiến của Sở Y tế về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ Sản – Nhi tỉnh Quảng Nam, Sở Y tế kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bệnh viện Phụ Sản – Nhi tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, KH-TC.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Văn